

# บรรณาธิการแสดง

## EDITOR'S NOTE

วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับแรกของปีที่ผ่าน การที่วารสารวิชาการประเภทนี้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ครบสองปี จนมาชนปีที่สามนับว่าเป็นสัญญาณอันดีอย่างหนึ่งต่อวงการศึกษานาชาติไทย โดยเฉพาะแก่วงการบริหารราชการของประเทศ ที่มีผู้สนใจให้วารสารสนับสนุนด้วยวิถีทางต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะด้วยการช่วยบอกรับเป็นสมาชิก และช่วยกันเขียนบทความต่าง ๆ มาลงในหนังสือ ซึ่งพระคุณของท่านผู้เมตตาหลายท่านที่เห็นคุณค่าของวารสารสนับสนุนกำลังใจของคณะผู้จัดทำวารสารให้พยายามปฏิบัติงานด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่เหนื่อยยากโดยไม่คิดวันหยุดวันทำงาน ทั้ง ๆ ที่มีได้รับผลตอบแทนเป็นกัตถุขรรมิใด ๆ

ในวาระที่ชนปีใหม่ของวารสารนี้ วารสารได้พยายามจะคัดแปลงบุคลิกภาพของหนังสือฉบับนี้บ้างตามที่คิดว่าจะเป็นผลดีแก่วารสาร เช่น ได้เปลี่ยนสีปกอีกคราวหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยในการจัดอันดับเรื่องเล่มหลาย ๆ ปี เพราะวารสารวิชาชีพเช่นนี้มีคุณประโยชน์อยู่เป็นระยะนาน นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกแล้ว บรรณาธิการยังเห็นว่าการที่แต่เดิมมาได้จัดพิมพ์และย่อเรื่องตามหลังด้วยบทความก่อให้เกิดความยากลำบากแก่ผู้อ่านที่ต้องอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันไป ทั้งยังเป็นภาระแก่การจัดพิมพ์อีกด้วยจึงได้รวบรวมบทความและย่อเรื่องที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไว้เสียในที่เดียวกัน อันจะยังความสะดวกแก่ผู้อ่าน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศจะได้เปิดอ่านเพียงภาคเดียว ตามแบบใหม่นี้หากกล่าวได้ว่าวารสารแบ่งออกเป็นสามภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคบทความแรกเป็นบทความภาษาไทย รวมทั้งย่อเรื่องจากบทความภาษาอังกฤษด้วย ภาคที่สองเป็นภาคบทความภาษาอังกฤษ รวมทั้งย่อเรื่องจากบทความภาษาไทยด้วย ภาคที่สามจึงเป็นภาคปกิณกะซึ่งจะมีบทความประเภทต่าง ๆ กัน เช่น แนะนำหนังสือ ตำรายานิพนธ์ ข่าวคณะ และบทบรรณาธิการ เป็นต้น เมื่อได้เปลี่ยนแปลงการวางรูปแบบเสียใหม่เช่นนี้แล้ว ก็ได้เปลี่ยนวิธีทำสารบัญเสียด้วย โดยการทำสารบัญ 2 ครั้ง เป็นภาษาไทยต้นครึ่งหนึ่งและเป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่ง โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้อ่านเป็นสำคัญ

อนึ่ง โดยที่วารสารฉบับนี้มีกำหนดออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม อันเป็นวาระใกล้ติด  
กับการที่ราชการประกาศเฉลิมฉลองวันประสูติครบรอบร้อยปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประกอบกับสมเด็จพระองค์ท่านทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
เป็นอนเนกประการและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงกรรวรัฐประศาสน์ศาสตร์ว่า พระองค์ทรงเป็น  
พระบิดาแห่งรัฐประศาสน์ศาสตร์สมัยใหม่ของไทย คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์จึงใคร่ขอถือโอกาส  
นี้รวมเฉลิมฉลองพระเกียรติของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่เทอดทูนเชิดชูไปชั่วกาลนาน โดยจัดพิมพ์  
วารสารฉบับนี้เป็นบรรณานุกรายชนเป็นพิเศษ ให้มีบทความเกี่ยวกับพระองค์ท่านหลายบท  
บรรณาธิการจึงใคร่ได้นอวารสารนี้แก่ท่านผู้เกียรติด้วยความภาคภูมิใจเพราะได้พยายามเลือก  
สรรบทความที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาลงไว้ทุกตอน โดยเฉพาะเรื่อง "ดำรงราชานุสารีย์"  
ซึ่งเป็นคำฉันท์เป็นล้นใหญ่ เพราะฉันท์เป็นบทประพันธ์ที่ "นักเฒ่า" หนังสือ ถือว่าเป็นคำ  
ประพันธ์ร้อยกรองชั้นสูง นอกจากบทประพันธ์นี้แล้ว ในบทความภาคภาษาไทยก็มีเรื่องเกี่ยวกับ  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายเรื่อง คงมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเพียงตามเรื่อง แต่ก็ได้จัดสรรเป็นเรื่อง  
เกี่ยวกับศีลธรรม จริยของข้าราชการเลียดเรื่อง เหลือเรื่อง "บ้านกับการบริหาร" เพียง  
เรื่องเดียวที่ได้ถูกปัญหาการนำหลักบริหารมาใช้ในบ้านได้อย่างน่าฟังเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศ  
ด้วย สำหรับบทความภาคภาษาอังกฤษก็มีบทความของศาสตราจารย์ซีฟีนหนึ่งเรื่อง และได้  
อัญเชิญพระอัฐิประวัติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาลงไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการ  
ค้นคว้าต่อไป ในบทแนะนำหนังสือ ในภาคคำก็ได้มีการแนะนำพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๒ เรื่อง และบทบรรณาธิการของวารสารเล่มนี้ ก็ได้เขียนขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณด้วย  
สำหรับเรื่องอื่นในภาคปกิณกะ ก็มีครบครันพร้อมเพียงเช่นเคย

อนึ่ง ในการจัดวารสารพิเศษเล่มนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณหม่อมเจ้าหญิง  
พูนพิศมัย ดิศกุล ที่ทรงอนุเคราะห์มอบเอกสารและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่การจัดพิมพ์  
วารสารเล่มนี้อย่างมาก และขอขอบคุณ คุณกำเกิง สุวรรณา หัวหน้ากองการเลือกตั้ง กรม  
มหาดไทยที่ได้กรุณาให้พิมพ์พระรูปมาทำให้วารสารสมบูรณ์

ความจริงการจัดวารสารนี้เป็นพิเศษ ในอดีตขัดสมัยเช่นนี้ เป็นที่นิยมกันในหมู่  
นิตยสารทั่วไปอยู่มาก สำหรับในวารสารราชสีพนนคงมีอยู่บ้างในวาระอันควรเพื่อให้เป็นเกียรติ

แก่บุคคลหรือสถาบันที่วารสารนั้นรวมผลของโดยแท้จริง ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาสองปี  
 เศษนี้ วารสารนี้ยังไม่เคยจัดพิมพ์เป็นพิเศษมาก่อน ครึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกและเท่าที่ทราบ  
 ในขณะนี้มีกรรมการเตรียมเล่มพิเศษอีกฉบับเดียวคือในฉบับเดือนตุลาคมคนี้ เพราะเป็น  
 วารสารที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าของจัดประชุมสมัชชาครั้งที่สองขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์  
 แห่งภาคตะวันออก (EROPA) ณ ศาสถานติธรรมในระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคมนี้ โดยที่คณะ  
 รัฐประศาสนศาสตร์เป็นหน่วยราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงจึงเป็นการสมควรที่จะ  
 จัดพิมพ์วารสารนี้เป็นพิเศษด้วย

ก่อนที่จะจบบรรณาธิการแถลงคราวนี้ ซึ่งเป็นคราวสุดท้ายของบรรณาธิการคน  
 ปัจจุบันจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอความบังพระการให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไว้ด้วยคือ ข้าพเจ้า  
 จะต้องไปราชการต่างประเทศในราวปลายเดือนหน้า เป็นกำหนดเวลาเกือบปี จึงจำเป็นต้อง  
 ลาจากท่านทั้งหลายไปก่อนหลังจากที่ได้มีโอกาสร่วมรับใช้ผู้อ่านในช่วงเวลาเกือบสองปี ได้จัด  
 ทำวารสารรวมกันถึง 7 ฉบับเป็นจำนวน 1400 หน้า การจากไปนั้นจึงมีความรู้สึกอาลัยอาวรณ์  
 อยู่บ้าง

ความอาลัยอาวรณ์นั้นมิได้เกิดขึ้นด้วยความท้อใจว่าวารสารนี้จะต้องประสบความ  
 ยากลำบากใด ๆ ก็หาไม่ เพราะข้าพเจ้าซึ่งแน่แท้ใจว่า บรรณาธิการคนใหม่มีความรู้ความสามาร  
 กอปรกับความตั้งใจจริงที่จะหาทางปรับปรุงให้วารสารนี้เด่นทรงคุณค่าจนออก จึงไม่มีความ  
 กังวลใด ๆ ในเรื่องนี้เลยและขอตั้งความปรารถนาด้วยว่า บรรณาธิการคนใหม่และบรรณาธิการ  
 หน้าที่ของวารสารให้นำวารสารไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง จะได้เป็นคุณประโยชน์แก่การบริหาร  
 ราชการของประเทศชาติสืบไป

ความอาลัยอยู่ที่ความระลึกถึงความอบอุ่นอันดี มิตรดีตลอดจนความร่วมมือที่เคยได้รับ  
 จากท่านผู้อ่านผู้เขียนตลอดมา วารสารนี้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการมีอาจจะมีดีเดือนเดียวได้  
 จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอพระคุณบรรณาธิการท่านผู้อ่านที่ได้อดทนเกี่ยวข้องกันมานาน และขอ  
 ขอบคุณพร้อมทั้งขอยกต่อท่านผู้เขียนวารสารนี้ไว้ให้ความกรุณาเมตตาความ แก่วารสารนี้  
 ให้เผยแพร่เป็นนิตยสาร โดยมิเห็นแก่เหนื่อยยากและความว่าความซึ่งหาเกิดขึ้นในระหว่าง  
 การจัดเตรียมบทความให้วารสารนี้

สำหรับเพื่อนร่วมงานวารสารนักเช่นกัน ในช่วงเวลาเกือบสองปีที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มาย่อมมีโอกาสดังกล่าวที่จะก่อให้เกิดความดีใจ เสียใจได้หลายครั้งหลายครา จึงใคร่เรียนขออภัย ในกรรมใดที่ล่วงเกินไปยัง ทั้งนี้ใคร่ขอยืนยันในกุศลเจตนาที่มีต่อเพื่อนร่วมงานทุกท่านตลอดมา เพราะข้าพเจ้าถือคติว่าวารสารจะประสบผลดีแม้แต่น้อยนิตดั่งที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ได้ เป็นอันขาด หากไม่ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานโดยเต็มสติปัญญา ความสามารถทุกกาลโอกาส ฉะนั้น ในปัจจุบันพากย์นี้จึงใคร่กล่าวให้ปรากฏไว้ในวารสารนอกครั้ง หนึ่งว่า บรรณาธิการขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่วารสารทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐ-ประศาสนศาสตร์ที่ได้มีส่วนอันสำคัญในการช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างต่อเนื่องมาจนวาระนั้น

ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพจงช่วย บันดาลให้กิจกรรมของ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ เจริญวัฒนาถาวรยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.

บ.ก.